



ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๑๑๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมว่า ได้บูรณาการตัวชี้วัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนกับ LPA (Local Performance Assessment) ตลอดจนส่งเสริมการใช้ตัวชี้วัดประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่ได้บูรณาการกับ LPA ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จึงขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และจัดเก็บข้อมูลสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑ - ๔ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง เสริมศักยภาพท้องถิ่นในการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลเมือง การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง เตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้เกิดผลลัพธ์การใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้กับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า โครงการอบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลสู่เมืองคาร์บอนต่ำ จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นในการยกระดับการพัฒนาเมืองสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้เมืองมีการเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (SAR) ในการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูล และประเมินระดับการพัฒนาเมืองด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ เพื่อให้สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานพัฒนาเมืองต่อไป จึงขอให้จังหวัดพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมด้วยรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th

